



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ xin giới thiệu thông tin nổi bật tại thị trường Ấn Độ trong tuần 39 (từ 26/9 đến 2/10/2022).

I. Thông tin kinh tế chính sách.

1. Thủ tướng Modi ra mắt dịch vụ 5G tại 13 thành phố của Ấn Độ.

Thứ bảy, ngày 2/10/2022, khai mạc hội chợ triển lãm công nghệ lớn nhất Ấn Độ India Mobile Congress (IMC) 2022 tại Pragati Maidan, New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi đã khởi động giai đoạn đầu tiên của dịch vụ 5G tại 13 thành phố của Ấn Độ. Thủ tướng Modi cũng đã tới thăm các gian hàng trong triển lãm IMC 2022 và thử nghiệm phương tiện mới của ColCom có thể điều khiển từ xa trong hầm mỏ và chiến trường. Công nghệ 5G dự đoán sẽ được vùng phủ sóng ổn định, tốc độ dữ liệu cao, độ trễ thấp và thông tin liên lạc có độ tin cậy cao; tăng hiệu quả về năng lượng và phổ tần.

Chủ đề IMC năm nay có tựa đề “Vũ trụ kỹ thuật số mới”, tập hợp các nhà tư tưởng hàng đầu, doanh nhân, nhà đổi mới và quan chức chính phủ để thảo luận và giới thiệu những cơ hội độc đáo từ việc áp dụng và lan truyền nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số. Vào tháng 7, Chính phủ Ấn Độ đã bán đấu giá 51.236 MHz sóng 5G cho các công ty viễn thông và chính phủ phân bổ với tổng doanh thu là 1.50.173 Rs crore.

Trong giai đoạn đầu, các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata và Hyderabad, v.v... sẽ trải nghiệm thử nghiệm dịch vụ 5G. Chính phủ sẽ mở rộng việc triển khai mạng 5G. Một số công ty đã ứng dụng 5G vào dịch vụ của mình bao gồm Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea. Ứng dụng 5G sẽ được trình diễn trong triển lãm bao gồm canh tác dựa trên máy bay không người lái chính xác; Bộ định tuyến bảo mật cao & nền tảng phát hiện mối đe dọa mạng dựa trên AI; Xe có hướng dẫn tự động; Ambupod - Xe cứu thương thông minh; Thực tế tăng cường / Thực tế ảo / Thực tế kết hợp trong giáo dục và phát triển kỹ năng; Hệ thống giám sát nước thải; Chương trình Nông nghiệp thông minh; Chẩn đoán sức khỏe, trong số những người khác. Tác động kinh tế tích lũy của 5G đối với Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 450 tỷ USD vào năm 2035. Một ủy ban liên bộ về 5G đã hoạt động từ năm 2021 với sự phối hợp của 12 bộ trung ương, cho phép thiết lập các phòng thí nghiệm sử dụng 5G.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

2. Án Độ kỳ vọng đưa mức lạm phát mục tiêu về mức 4% trong hai năm tới.

Án Độ có khả năng phải mất hai năm trước khi lạm phát đạt mục tiêu 4% và duy trì ở đó trên cơ sở ổn định do nhiều yếu tố và bất ổn đang diễn ra. Ngân hàng trung ương đã giữ nguyên dự báo lạm phát trong năm tài chính hiện tại trong khi điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng của đất nước. Giúp giảm bớt áp lực chi phí đầu vào và giá đầu ra giữa các công ty sản xuất, dịch vụ và cơ sở hạ tầng; tuy nhiên, việc chuyển chi phí đầu vào sang giá vẫn chưa đầy đủ.

Nếu tính đến các yếu tố trên và giá dầu thô trung bình (Án Độ) là 100 USD/thùng, thì lạm phát được dự báo là 6,7% trong giai đoạn 2022-2023, và 5% cho quý đầu tiên của năm tài chính tiếp theo.

3. Chính sách ngoại thương được gia hạn thêm 6 tháng đến tháng 3/2023.

Chính phủ Án Độ sẽ gia hạn hiệu lực của chính sách ngoại thương hiện tại (Foreign Trade Policy-FTP), thêm sáu tháng đến hết ngày 31/03/2023. Các cơ quan xuất khẩu đã gợi ý nên bắt đầu FTP mới vào thời điểm bắt đầu của 1 năm tài chính, để đánh giá hiệu quả của nó tốt hơn. FTP hiện tại đã hết hạn vào ngày 31/3/2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, FTP được gia hạn ba lần, cho đến ngày 30/9/2022, chủ yếu là để duy trì sự ổn định của chính sách và giảm nhẹ sức ép cho các nhà xuất khẩu. Trước đó, Bộ Công Thương đã lên kế hoạch phát hành FTP vào ngày 29/9/2022; và có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Kế hoạch quan trọng nhất trong FTP là cung cấp hỗ trợ ít nhất 5.000 crore (khoảng 612 triệu USD) để phát triển một số địa phương trên toàn quốc làm trung tâm xuất khẩu. FTP mới dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 03/2023.

Các nhà xuất khẩu hàng hóa hiện đang được hỗ trợ theo một loạt các chương trình, bao gồm các chương trình miễn giảm thuế (RoDTEP và RoSCTL) và chương trình cân bằng lãi suất. Chính phủ đã dành ra 21.340 crore cho việc Miễn thuế và Thuế đối với các Sản phẩm Xuất khẩu và Hoàn lại các khoản Thuế và Lệ phí Nhà nước và Trung ương trong Ngân sách cho năm tài chính 2023. Tương tự, theo kế hoạch cân bằng lãi suất, chính phủ đã cấp ngân sách 2.622 crore cho năm tài chính 2023, so với 3.151 crore (RE) cho năm tài chính 2022. Các nhà xuất khẩu thương mại và sản xuất lớn sẽ được trợ cấp lãi suất 2% đối với khoản tín dụng rupee trước và sau khi giao hàng cho lô hàng 410 sản phẩm xuất đi. Trợ cấp cho sản xuất MSMEs được chốt ở mức 3%.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

Các biện pháp khuyến khích rất quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng khá trong xuất khẩu, trong bối cảnh nhu cầu ở các thị trường hàng đầu như Mỹ và EU đang chững lại.

4. Phái đoàn doanh nghiệp Úc thăm Ấn Độ tập trung lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp trước khi CEPA hai nước có hiệu lực.

Trước khi thực hiện Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế và Thương mại Ấn Độ-Australia (ECTA), một phái đoàn doanh nghiệp 106 thành viên từ Canberra sẽ đến thăm trong tuần này để củng cố mối quan hệ giữa nông nghiệp, khoáng sản quan trọng (chủ yếu tập trung vào tám khoáng sản quan trọng bao gồm lithium, graphite và titan có giá trị tương đương với cả Ấn Độ và Australia), cơ sở hạ tầng, y tế kỹ thuật số và giáo dục. .

Khoáng sản, được sử dụng trong xe điện và thiết bị y tế, là một lĩnh vực quan tâm chính của Ấn Độ khi quốc gia này đã triển khai các chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) cho các lĩnh vực này, và Australia cũng là quốc gia thành công trong việc thăm dò, khai thác, sản xuất và chế biến các khoáng sản quan trọng. Australia có trữ lượng ít nhất 21 trong số 49 loại khoáng sản quan trọng được Ấn Độ quan tâm, bao gồm lithium, các nguyên tố đất hiếm và tantalum; và có tiềm năng trở thành một trong những nhà cung cấp coban và zircon hàng đầu cho Ấn Độ.

ECTA, được ký vào tháng 4, dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay, là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Ấn Độ với một quốc gia phát triển sau hơn một thập kỷ. Ấn Độ đã giữ nhiều mặt hàng nhạy cảm trong danh mục loại trừ (29,8% số dòng thuế) trong hiệp định mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào; trong khi Australia sẽ loại bỏ thuế quan đối với hầu hết các khoáng sản quan trọng như zirconium, titan, đồng, coban, niken, nhôm và quặng thiếc.

Australia đang được Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh thu hút nhưng nước này đặc biệt quan tâm đến Ấn Độ vì đây là “thị trường trung và dài hạn”. Bên cạnh thương mại hàng hóa, hiệp định thương mại có các chương về thương mại dịch vụ, thương mại kỹ thuật số, mua sắm chính phủ, các biện pháp phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, vận chuyển và giải quyết tranh chấp.

5. Ấn Độ có thể trở thành trung tâm sản xuất xe điện nhỏ gọn.

Các quốc gia trên thế giới đã nhất trí làm việc để hạn chế sự nóng lên toàn cầu tốt nhất là 1,5 độ C và giảm lượng khí thải nhà kính xuống mức ròng 0 (Net-zero emission) vào năm 2050. Tổng lượng carbon trên thế giới là khoảng 3400 Giga tấn, trong đó Ấn Độ chỉ chiếm 1,5%, mà đa phần là từ các quốc gia



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

phát triển. Ấn Độ là một trong những nhân tố quan trọng để đảm bảo hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Cơ hội lớn cho việc sản xuất bộ lưu trữ pin ở Ấn Độ, đối với xe hai bánh để lưu trữ điện cho xe ba bánh. EV đang dần thay thế động cơ đốt trong và một số quốc gia đang cạnh tranh để theo kịp. Các nhà sản xuất lớn của Mỹ như Ford và GM đã và đang trên đường tung ra nhiều xe điện hơn, trong khi châu Âu, như Mercedes, BMW và tập đoàn Volkswagen, cũng đang nỗ lực tương tự. Tại châu Á, Trung Quốc có vị trí dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực sản xuất xe điện và đã thiết lập mạng lưới chuỗi cung ứng mạnh mẽ để trở thành một trong những thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Thái Lan cũng được kỳ vọng là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ ở châu Á đối với xe điện khi nước này có vẻ sẽ duy trì vị trí số 10 trong ngành sản xuất xe toàn cầu.

6. Hội nghị Horasis India 2022 khai mạc tại Bình Dương.

Ngày 26/9/2022, Horasis India 2022, diễn đàn thường niên quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ và các đối tác toàn cầu, đã khai mạc tại tỉnh Bình Dương. Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rajkumar Ranjan Singh, lãnh đạo các nước trong khu vực, các đại biểu của Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), lãnh đạo các bộ ngành, địa phương Việt Nam.

Cuộc họp bao gồm sáu phiên họp toàn thể và 26 phiên thảo luận, với sự tham gia của 700 đại biểu sẽ thảo luận về các mối quan tâm chung như chuyển đổi toàn cầu, các vấn đề phát triển kinh tế phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và năng lượng thông minh. Diễn đàn là cơ hội để các bên chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác. Với những điều kiện sẵn có, Bình Dương là điểm đến tốt của các nhà đầu tư Ấn Độ và có tiềm năng phát triển hơn nữa.

7. Các công ty khởi nghiệp Ấn Độ huy động được gần 1 tỷ USD trong tháng 8 năm tài chính 2022-2023

Theo một báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu GlobalData, 128 công ty khởi nghiệp từ Ấn Độ đã huy động được 995 triệu USD chỉ tính riêng trong tháng 8/2022, tăng 9,7% so với tháng 7/2022. Từ tháng 1- tháng 8/2022, Ấn Độ đã công bố 1.239 giao dịch được quỹ đầu tư mạo hiểm cấp vốn, với tổng giá trị là 17,7 tỷ USD.

Mặc dù nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (VCs) vẫn chưa đến 1 tỷ USD trong tháng 7/2022, đã chứng kiến sự phục hồi trong tháng 8. Tuy nhiên,



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

khối lượng giao dịch giảm 2,3%. Trong khi các thị trường toàn cầu quan trọng khác đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục trong nguồn vốn VC trong giai đoạn này, thì Ấn Độ lại là một ngoại lệ khi thu hút các khoản đầu tư. Các công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã chứng kiến sự cải thiện hàng tháng trong hoạt động gây quỹ VC trong tháng 8/2022, sau khi giành được niềm tin từ các nhà đầu tư bất chấp biến động kinh tế.

8. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ tăng.

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ trong quý đầu tiên (từ tháng 4 đến tháng 6) của năm 2022-2023, đã ghi nhận mức giảm là 23,9 tỷ USD (2,8% GDP) trong quý đầu tiên, tăng từ 13,4 tỷ USD (1,5 % GDP) của quý trước đó (tháng 1-3/2022).

Thặng dư tài khoản vãng lai của Ấn Độ ở mức 6,6 tỷ USD (tháng 4-6/2022), tương đương 0,9% GDP so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do thâm hụt thương mại hàng hóa tăng lên 68,6 tỷ USD từ 54,5 tỷ USD trong Q4 năm tài chính 2021-2022 và sự gia tăng trong các khoản thanh toán thu nhập đầu tư ròng từ đầu tư. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ ròng tăng nhờ gia tăng xuất khẩu máy tính và dịch vụ kinh doanh.

9. Nợ nước ngoài của Ấn Độ giảm.

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, nợ nước ngoài của Ấn Độ trong quý đầu tiên của năm 2022-23 (tháng 4-6/2022) đã giảm 2,5 tỷ USD (cuối tháng 3/2022) xuống còn 617,1 tỷ USD.

Định giá tăng do đồng USD tăng giá so với đồng rupee của Ấn Độ và các đồng tiền chính như yên, euro và Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) được đặt ở mức 14,4 tỷ USD. Ngân hàng trung ương Ấn Độ cho biết, tính đến cuối tháng 6/2022, nếu không tính đến mức định giá, nợ nước ngoài tăng 11,9 tỷ USD so với cuối tháng 3/2022.

Vào cuối tháng 6/2022, nợ dài hạn (với thời gian đáo hạn ban đầu trên một năm) ở mức 487,3 tỷ USD, giảm 10,6 tỷ USD so với cuối tháng 3/2022. Mặt khác, cổ phiếu của nợ ngắn hạn (có thời hạn gốc lên đến một năm) trong tổng nợ nước ngoài tăng lên 21% vào cuối tháng 6/2022 từ 19,6% vào cuối tháng 3/2022. Nợ USD vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất trong nợ nước ngoài của Ấn Độ, với tỷ trọng 54,7% vào cuối tháng 6/2022, tiếp theo là nợ bằng đồng rupee Ấn Độ (30,4%), SDR (6,3%), yên (5,1%) và đồng euro (2,8%). Trong khi dư nợ chính phủ giảm, khu vực tư nhân tăng vào cuối tháng 6 /2022.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

10. Bangladesh có thể cần giao dịch đồng Rupee Ấn Độ do khó khăn dự trữ ngoại hối.

Theo giới Ngân hàng, trong bối cảnh bất ổn mà Bangladesh phải đối mặt, nước này hy vọng có thể sử dụng một khoản vay song phương bằng đồng rupee của Ấn Độ để thanh toán cho hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Bangladesh đã đề xuất để giải quyết xuất khẩu và nhập khẩu được lập hóa đơn bằng đồng rupee. Hơn nữa, Bangladesh có thể yêu cầu thông báo của ngân hàng trung ương cho phép giải quyết các giao dịch thương mại bằng đồng rupee của Ấn Độ bên ngoài cơ chế Liên minh thanh toán bù trừ châu Á - một thỏa thuận thịnh hành từ giữa những năm 70, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán giữa các nước thành viên trên cơ sở đa phương nhằm kinh tế hóa việc sử dụng dự trữ ngoại hối và chi phí chuyển nhượng. Tháng 5/2022, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cho phép thanh toán thương mại với Sri Lanka bằng đồng rupee khi quốc gia này gặp thiếu hụt nghiêm trọng về đồng ngoại tệ.

Các ngân hàng Ấn Độ đã thận trọng và chọn lọc trong việc tiếp xúc với Bangladesh trong bối cảnh lo ngại rằng các ngân hàng Bangladesh sẽ sử dụng USD để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu. Bangladesh đang xem xét việc đa dạng hóa tiền tệ và các biện pháp để cắt giảm lượng USD ra ngoài.

Lợi thế của việc sử dụng đồng rupee Ấn Độ chỉ có giá trị khi khoản vay được sử dụng để mua hàng hóa Ấn Độ, được lập hoá đơn bằng đơn vị đồng rupee Ấn Độ.

Hai chính phủ và các ngân hàng trung ương cần thảo luận về hạn mức cho vay bằng đồng rupee. Theo thông tư của RBI, tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của hai quốc gia đối tác thương mại (thanh toán thương mại bằng đồng rupee) có thể được xác định theo thị trường.

Thương mại song phương giữa Ấn Độ và Bangladesh đạt khoảng 14 tỷ USD trong 4 năm tài chính vừa qua. Dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm xuống dưới 37 tỷ USD - giảm hơn 11 tỷ USD trong năm qua.

II. Thông tin ngành hàng.

1. Chính phủ Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo tằm đến ngày 15/10/2022 đối với các lô hàng gạo tằm đang vận chuyển.

Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo tằm, có hiệu lực từ ngày 9/9/2022, một số lô hàng đủ điều kiện (đã ký hợp đồng, đang vận chuyển) được xuất khẩu đến ngày 15/9. Sau đó, Tổng cục ngoại thương đã gia hạn 1 lần



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ÁN ĐỘ - Tuần 39

đến 30/9 đối với các lô gạo đã ký hợp đồng và đang trên đường vận chuyển, Gần đây, Ấn Độ tiếp tục gia hạn đến ngày 15/10/2022. Gạo tằm chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Djibouti. Chính phủ, trong khi áp dụng lệnh cấm đối với gạo tằm, cũng đánh thuế xuất khẩu 20% đối với các loại gạo khác ngoài giống basmati và gạo đồ (Parboiled).

Theo dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân công bố vào ngày 23 tháng 9, diện tích trồng lúa gạo đã giảm 2,344 triệu ha, đạt khoảng 40,156 triệu ha so với 42,5 triệu ha năm ngoái. Việc sản xuất gạo dự kiến sẽ chịu một số tác động do thiếu hụt lượng mưa gió mùa ở các bang trồng lúa trọng điểm như Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand và Tây Bengal, là những bang sản xuất lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, Bộ Lương thực đảm bảo rằng giá tăng trong nước vẫn trong tầm kiểm soát do nguồn cung dư thừa trong vụ mùa.

2. Xuất khẩu của ngành dệt Ấn Độ giảm.

Trái ngược với mức tăng trưởng ấn tượng ở mức 34% của năm tài chính trước, Tiruppur đang chứng kiến xu hướng xuất khẩu giảm 30-40% trong năm tài chính hiện tại, nguyên nhân chủ yếu do sự suy thoái kinh tế ở Mỹ và ảnh hưởng của xung đột ở châu Âu. Phần lớn các doanh nghiệp đã giảm tổng số ngày làm việc từ bảy xuống còn bốn năm ngày, và làm việc theo ca đơn.

Tiruppur, trung tâm may mặc lớn nhất của Ấn Độ, đóng góp vào khoảng 54,2% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ trong năm tài chính vừa qua. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu Tiruppur (TEA), Hoa Kỳ đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu từ khu vực này, trong khi đối với châu Âu, con số này là 35%. Theo các nhà sản xuất, thị trường trong nước cũng đang lâm vào tình cảnh ảm đạm do sức tiêu thụ sụt giảm. Các nhà máy sợi cũng đang cảm thấy khó khăn do giá bông tăng tương tự nhưng vẫn chưa ổn định, giá sợi cũng tăng từ khoảng 220 Rupia/ kg vào năm 2020 lên khoảng 400 Rupia/ kg hiện nay. Mặc dù Ấn Độ là nước sản xuất bông lớn nhất trên thế giới, nhưng nước này chỉ đứng thứ sáu về xuất khẩu hàng may mặc - sau Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam, Campuchia và Sri Lanka.

3. Ấn Độ giảm giá nhập khẩu của dầu cọ, vàng.

Ấn Độ đã giảm giá nhập khẩu cơ bản của dầu cọ thô và tinh chế, dầu đậu nành thô, theo xu hướng chung của thị trường thế giới. Chính phủ sửa đổi giá nhập khẩu cơ bản của dầu ăn, vàng và bạc cứ hai tuần một lần, và giá này được sử dụng để tính số thuế mà một nhà nhập khẩu cần phải trả.

Hiện nay, Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu ăn lớn nhất thế giới.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ - Tuần 39

III. Hội chợ triển lãm.

Mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh về giáo dục đại học lần thứ 17.

Ngày 17-19/11/2022 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về giáo dục đại học lần thứ 17 với chủ đề “Điểm đến Toàn cầu cho Giáo dục Đại học: Lợi thế của Ấn Độ”. Sự kiện do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) phối hợp với Bộ Công Thương Ấn Độ tổ chức tại thủ đô New Delhi.

Trong những năm qua, Hội nghị thượng đỉnh về giáo dục đại học tại Ấn Độ đã phát triển thành một diễn đàn uy tín quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, lãnh đạo các trường Đại học uy tín và các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi chia sẻ công nghệ, các phương pháp hay nhất giúp phát triển hệ thống giáo dục thế kỷ 21.

Năm 2021, do dịch COVID-19, Hội nghị FICCI lần thứ 16 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Bên cạnh hội chợ triển lãm của các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục, hội nghị còn diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề, hội nghị bàn tròn, các buổi giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp (B2B).

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự, đề nghị đăng ký trực tiếp tại <https://registrations.ficci.com/FIHIED/online-registration.asp>, hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, địa chỉ B5/123 Safdarjung Enclave, New Delhi, Email: in@moit.gov.vn.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ